



แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

จากการศึกษาในบทที่ผ่านมา ทำให้มองเห็นภาพของการพัฒนาการบริหารของกรุงเทพมหานครมาโดยลำดับ นับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และคาดหมายถึงแนวโน้มที่อาจจะเป็นไปได้ในอนาคต โดยพิจารณาในชั้นนี้ไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงรูปจากเทศบาลนครหลวงมาเป็นกรุงเทพมหานคร (ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕) และกรุงเทพมหานคร (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘) ซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นนครหลวงรูปพิเศษนั้น นับเป็นการกระโดดสำคัญที่ผู้คนเข้าใจว่าเป็นสาเหตุนำไปสู่ปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ จนกระทั่งก่อให้เกิดแนวความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การปกครองและการบริหารของกรุงเทพมหานครไปเป็นรูปแบบต่าง ๆ ดังที่ได้อธิบายมาแล้ว

มีความจริงที่ยอมรับกันได้ว่า ต้นเหตุของความยุ่งยากสับสน และปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารงานของกรุงเทพมหานครนั้น สืบเนื่องมาจากการขาดแผนพัฒนาอย่างเป็นหลักเป็นฐานและการขาดความต่อเนื่องของคณะผู้บริหาร และข้อเท็จจริงในประการหลังนี้เองที่ทำให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครขาดทิศทางและเป้าหมายที่เด่นชัด เพราะคณะผู้บริหารที่เปลี่ยนไป นโยบายและเป้าหมายในการทำงาน ก็ย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย กรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครขึ้น โดยหวังว่าจะเป็นเครื่องมือช่วยกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายการบริหารงานของกรุงเทพมหานครให้ชัดเจนขึ้น

สำหรับบทนี้จึงจะศึกษาดังแผนพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างกว้าง ๆ (Macro) เพื่อให้เห็นภาพในแง่มุมต่าง ๆ ได้มากที่สุด โดยเฉพาะแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับนี้ (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔) นับเป็นแผนพัฒนาฉบับแรกที่ได้ออกทำขึ้นมา นับตั้งแต่มีการจัดตั้งกรุงเทพมหานคร เป็นตนมา

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔) เป็นแผนหลักเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะ ๕ ปี โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับชาติ ระดับภาคและแผนพัฒนาของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น การศึกษาในต้นนี้จะพิจารณาในรายละเอียด ดังนี้

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร

๒. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร

๑.๑ การพัฒนาเมืองหลักและการปรับปรุงกรุงเทพมหานคร

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาในอันที่จะกระจายความเจริญออกไปสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โดยวางแนวทางพัฒนาระบบเมืองและชุมชนให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศ การพัฒนาภาคและท้องถิ่น ตลอดจนการเร่งบูรณะชนบทให้เป็นระบบเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการกระจายการตั้งถิ่นฐานชุมชนระดับเมืองให้สอดคล้องกับการเพิ่มของประชากร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและการปรับปรุงกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ๒ ประการ คือ

๑. คำนำของ นายชลอ ธรรมศิริ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ในหนังสือ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๑ (๒๕๒๐ - ๒๕๒๔) ของสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร ไม่ปรากฏสถานที่และ พ.ศ. ที่พิมพ์.

๒. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔ (กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ์บริษัทตะวันนา จำกัด, ๒๕๒๐) หน้า ๒๕๒ - ๒๕๔.

(๑) การกระจายความเจริญออกไปจากกรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาเมืองหลักชั้นในส่วนภูมิภาค เพื่อสะกิดการอพยพของประชากรเข้ามาในกรุงเทพมหานคร และชลอการขยายตัวของกรุงเทพมหานครให้อยู่ในอัตราที่ต่ำลง

(๒) กำหนดขอบเขตการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในขนาดที่เหมาะสม เพื่อลดความแออัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในปัจจุบันให้ดีขึ้น

โดยกำหนดแนวทางพัฒนาและปรับปรุงกรุงเทพมหานคร ดังนี้

๑. จัดวางระบบทางหลวง ระบบขนส่งภายในกรุงเทพมหานคร ที่จะเอื้ออำนวยต่อการขนส่วนมวลขน และพิจารณากำหนดมาตรการจำกัดการใช้รถส่วนตัวในเขตที่มีการจราจรแออัด รวมทั้งการส่งเสริมเอกชนจัดจอบรถสาธารณะ

๒. ปรับปรุงกิจกรรม สาธารณูปโภคหลักและสาธารณูปการหลักในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

๓. เร่งรัดปรับปรุงสถานะสิ่งแวดล้อมของนครหลวง ทั้งในการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย การป้องกันอากาศเสีย และเสียงรบกวน ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าของเมืองในเขตนครหลวงชั้นใน ๑๓ เขต ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกใช้ในคานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเมือง

๔. รวมถนนบุรีและสมุทรปราการบางส่วนให้เป็นเขตพัฒนานครหลวง เพื่อให้มีการวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดทำผังเมือง และการวางโครงการสาธารณูปการหลักของนครหลวงต่อไป ทั้งนี้ โดยให้มีคณะกรรมการประสานแผนเป็นผู้นับฉึกชอบ

๕. วางรูปแบบการปกครองของกรุงเทพมหานครให้มีอิสระมากกว่าเดิม ทางการบริหาร การงบประมาณ การจัดเก็บภาษี การเวนคืนที่ดิน และการควบคุมการก่อสร้างที่อยู่ในขอบข่ายกว้างขวางกว่าเดิม โดยพิจารณาระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งรูปแบบที่จะส่งเสริมให้กรุงเทพมหานคร

มีอิสระมากขึ้นในทางปฏิบัติ

แนวทางการกระจายการพัฒนาเมืองหลักขึ้นในส่วนภูมิภาคและการปรับปรุงนครหลวงขึ้นเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนเฉพาะตาม ซึ่งจำเป็นจะต้องประสาน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาส่วนรวมของประเทศด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการพัฒนาภาคและท้องถิ่น การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และการวางแผนการกระจายประชากร ตลอดจนทั้งโครงการขั้นพื้นฐานทาง เศรษฐกิจ และสังคม

๑.๒ การกระจายบริการขั้นพื้นฐาน

เนื่องจากกรุงเทพมหานคร เป็นเมือง เอกเทศขยายความเจริญเติบโต โดยปราศจากการควบคุมการใช้ที่ดินที่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้การจัดระบบสาธารณูปการ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนแม่บทที่วางไว้เพื่อสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างเพียงพอ จะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ จึงกำหนดแนวทางและมาตรการในการพัฒนาการกระจายบริการขั้นพื้นฐานสำหรับชุมชนในนครหลวง ดังนี้

(๑) เร่งรัดการปรับปรุงผังนครหลวงและการควบคุมการใช้ที่ดินให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกการดำเนินงานตามแผนหลัก จัดระบบบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ ตลอดจนบริการค่าน้ำไฟฟ้าและโทรศัพท์ และจะพิจารณาแก้ไขอุปสรรคเกี่ยวกับการลงทุน ประสิทธิภาพของหน่วยงานปฏิบัติ และจัดแผนการประสานงานให้สอดคล้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาการทำงานคนละที่ด้วย

(๒) ในเรื่องการประปา จะปรับปรุงระบบบริหาร และการจัดเก็บรายได้ของการประปาให้ทั่วถึง รวดเร็วและรัดกุมยิ่งขึ้น และให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปการเพิ่มทุนเพื่อสมทบเงินกู้ยืมต่างประเทศตามแผนหลักและ เป้าหมายที่ได้วางไว้

๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐.

๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔.

(๓) ในเรื่องการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม จะกำหนดหน่วยงานชั้น
รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามหลักที่วางไว้

(๔) ในเรื่องที่อยู่อาศัย จะสนับสนุนเป้าหมายการดำเนินงานก่อสร้างที่อยู่
อาศัยปีละ ๒๕,๐๐๐ หน่วย โดยมีหลักการให้ความสำคัญลำดับสูงแก่ผู้มีรายได้น้อย ในขณะที่เดียวกัน
จะทบทวนแนวทางการร่วมมือของเอกชน เพื่อกำเนินการสำหรับในส่วนของผู้มีรายได้ปานกลาง
และรายได้สูง

(๕) ดำเนินการตามแผนหลักแก้ปัญหาจราจรในนครหลวง โดยอาจแบ่งการ
พิจารณาแก้ไขเป็น ๓ ระยะ คือ

(ก) ระยะแรกจัดใหม่หน่วยงานกลาง เพื่อประสานงานด้านการก่อสร้าง
และการควบคุม และจะตองเร่งรัดการก่อสร้างปรับปรุงถนนต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน เชื่อมตรอก
ซอย การก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกที่มีการจราจรติดขัดมากที่สุด และการจัดที่จอดรถนอกถนน

(ข) ระยะที่สองเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนหลักในเรื่องการตัด
ถนนใหม่ และการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ ให้มีความสัมพันธ์กันในการจราจร

(ค) ระยะที่สาม เร่งรัดการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบทางด่วนและระบบ
ขนส่งมวลชน ปรับปรุงการบริหารงานรถประจำทาง ตลอดจนงานวางมาตรการควบคุมการใช้
รถยนต์ส่วนบุคคล และการส่งเสริมใหม่โรงเรียนประจำท้องถิ่น หรือส่งเสริมใหม่โรงเรียนที่มี
นักเรียนจำนวนมาก กระจายการจัดตั้งสาขาของโรงเรียนออกไปตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ

๑.๓ การกระจายบริการทางสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ ได้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา

คือ

ก. การพัฒนาการศึกษา

การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมกับสภาพความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาแต่ละขั้นตอนไม่เบ็ดเสร็จในตัว ทำให้นักเรียนมุ่งศึกษาต่อสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จึงควรมีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง

ข. การพัฒนาสาธารณสุข

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ รัฐมนตรีนโยบายที่จะให้บริการสาธารณสุขทั้งด้านการรักษาพยาบาลและป้องกันโรค พร้อมทั้งเสริมสร้างสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และจะเร่งปรับปรุงระบบการสาธารณสุขทุก ๆ ด้าน ทั้งในเขตเมือง (รวมกรุงเทพมหานคร) และในเขตชนบท

ค. การพัฒนาอาหารและโภชนาการ^๒

ในประเทศไทยประชากรยังขาดความรู้ในเรื่องการใช้และบริโภคอาหารที่ถูกต้อง รวมไปถึงความเชื่อที่ต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ่น และความยากจนเป็นเหตุให้การบริโภคไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกวัย โดยเฉพาะที่สำคัญ คือ **ทารก** และเด็กก่อนวัยเรียน รัฐจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมภาวะโภชนาการ โดยมุ่งแก้ปัญหาในกลุ่มประชากรทารก เด็กก่อนวัยเรียน (อายุต่ำกว่า ๕ ปี) และมารดา รวมทั้งทุกกลุ่มประชากรที่มีปัญหาดังกล่าว

ง. สวัสดิการสังคม^๓

-
- ๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕๐ - ๒๕๑.
 - ๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕๑ - ๒๕๒.
 - ๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕๒ - ๓๐๘.

ก. การพัฒนาการศึกษา

การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมกับสภาพความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาแต่ละขั้นตอนไม่เบ็ดเสร็จในตัว ทำให้นักเรียนมุ่งศึกษาต่อสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จึงต้องมีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง

ข. การพัฒนาสาธารณสุข

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ รัฐมีนโยบายที่จะให้บริการสาธารณสุขทั้งด้านการรักษาพยาบาลและป้องกันโรค พร้อมทั้งเสริมสร้างสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และจะเร่งปรับปรุงระบบการสาธารณสุขทุก ๆ ด้าน ทั้งในเขตเมือง (รวมกรุงเทพมหานคร) และในเขตชนบท

ค. การพัฒนาอาหารและโภชนาการ

ในประเทศไทยประชากรยังขาดความรู้ในเรื่องการบริโภคและบริโภคอาหารที่ถูกต้อง รวมไปถึงความเชื่อผิดๆ ในแต่ละท้องถิ่น และความยากจนเป็นเหตุให้การบริโภคไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกวัย โดยเฉพาะที่สำคัญ คือ ทารก และเด็กก่อนวัยเรียน รัฐจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมภาวะโภชนาการ โดยมุ่งแก้ปัญหาในกลุ่มประชากรทารก เด็กก่อนวัยเรียน (อายุต่ำกว่า ๕ ปี) และมารดา รวมทั้งทุกกลุ่มประชากรที่มีปัญหาดังกล่าว

ง. สวัสดิการสังคม

-
- ๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘๐ - ๒๘๑.
 - ๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘๑ - ๒๘๒.
 - ๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘๒ - ๓๐๘.

ในแผนพัฒนา ฉบับที่ ๔ รัฐนโยบายที่จะให้การส่งเสริม และสนับสนุน
 แก่ภาคบริการสังคมสงเคราะห์ ในภาคของรัฐบาลและเอกชน เพื่อเร่งรัดกระจายบริการ
 สังคมไปสู่ประชาชนที่ยากจนในแหล่งเสื่อมโทรมภายในเมืองใหญ่ ๆ และในชนบทที่ห่างไกล โดย
 สนับสนุนให้มีการออกกฎหมายจัดระบบและวิธีการประกันสังคมและการให้สวัสดิการสังคม เพื่อให้
 บรรลุจุดหมายที่จะให้การสงเคราะห์และสวัสดิการแก่บุคคลที่มีปัญหาในสังคม และไม่สามารถช่วย
 เหลือตัวเองได้ก่อนตามลำดับ เช่น เด็ก คนชรา คนพิการ และคนทุพพลภาพ และหญิงบางประเภท
 และกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชาวเขาผู้อาศัยในแหล่งเสื่อมโทรม และนักโทษ นอกจากนี้ จะจัดหา
 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเขตเมือง เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สนามกีฬา และกิจกรรมพักผ่อน
 ต่าง ๆ ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ส่วนปัญหาในด้านสวัสดิภาพของแรงงาน จะต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน
 คือ การปรับปรุงให้สภาพการทำงานของคนงานอยู่ในสภาพที่มั่นคงและปลอดภัย มีหลักประกันในชีวิต
 ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ และพิการจากการทำงาน วาจะไม่ถูกทอดทิ้งจากนายจ้างและสังคม

๑.๘ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและการกีฬา

ปัจจุบันในเมืองใหญ่ ๆ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ
 ๑,๕๖๔ ตารางกิโลเมตร แต่มีประชากรอาศัยอยู่ถึง ๔.๓ ล้านคน ชาติสถานที่ที่พักผ่อน
 หย่อนคลายอารมณ์ ประกอบกับสิ่งแวดลอมต่าง ๆ เป็นไปอย่างคับแคบและเสื่อมโทรม ปัจจุบันกรุงเทพฯ
 มีสวนสาธารณะที่พัฒนาแล้ว และอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพียง ๗ แห่ง คือ สวนลุมพินี สวนชนบุรีรมย์
 สวนจตุจักร สวนพระนคร สวนคลองจั่น สวนสราญรมย์ สนามหลวง และสวนหย่อมอีก ๓๖ แห่ง
 ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่เศษต่อประชากรถึง ๔.๓ ล้านคน หรือ ๑๐ ไร่ต่อประชากร ๔,๐๐๐ คน
 (มาตรฐานสากลประมาณ ๑๐ ไร่ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน) ซึ่งนับว่ายังไม่เป็นการพอเพียงที่จะให้
 การพักผ่อนหย่อนใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

นอกจากนั้น เด็ก เยาวชน และประชาชนยังขาดการสนับสนุนในด้านการเล่นกีฬา ทั้งนี้ เป็นผลจากการขาดสนามกีฬา จะเห็นได้ว่าในกรุงเทพฯ มีสนามกีฬาไม่ถึง ๑๐ แห่ง ในส่วนภูมิภาคสนามกีฬามาตรฐานในบางจังหวัดอาจกล่าวได้ว่าไม่มีเลยเยาวชนจะต้องหาทุ่งว่างเป็นที่ออกกำลังกาย เด็กและเยาวชนยังได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสนใจในการเล่นกีฬาไม่แพร่หลายเท่าที่ควร และขาดวิธีการเล่นที่ถูกต้องและมีมาตรฐาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ จึงวางแนวทางและมาตรการในการแก้ไข คือ

(๑) รัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้กฎหมายผังเมืองออกใช้บังคับ เป็นการเร่งด่วน และทุกเมืองใหญ่จะมียานท่อน้ำทิ้งไว้เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยสนับสนุนโครงการของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อมต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศให้เกิดความร่มรื่น และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมเพื่อบริการประชาชน และมีการกวดขันเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสะอาดในสถานที่เหล่านั้นอย่างเคร่งครัด

ส่วนการจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในรูปของสวนสัตว์ ภายใต้การดำเนินงานของกรมป่าไม้ และองค์การสวนสัตว์ในรูปของรัฐวิสาหกิจนั้น ก็จะได้รับสนับสนุนให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งในด้านการให้ความบันเทิงและให้ความรู้ ทั้งยังเป็นการสงวนรักษาพันธุ์สัตว์จะช่วยปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักรักสัตว์มากขึ้น และจะมีโครงการขยายกิจการออกไปในเมืองใหญ่ ๆ ของภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

(๒) ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการเล่นกีฬา องค์การส่งเสริม กีฬาแห่งประเทศไทยจะต้องมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ โดยการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เป็นประจำ การจัดหาอุปกรณ์การเล่นกีฬาให้พร้อมสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนให้บริการสถานที่ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาให้ทั่วถึง และสนับสนุนนักกีฬาที่หิวชื่อเสียงให้หมู่คณะและประเทศชาติ โดยการให้ทุนการศึกษา เป็นต้น

(๓) องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวจะต้องมีบทบาทในด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อการทัศนศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มากขึ้น ทั้งในรูปการจัดดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการส่งเสริมกลุ่มเอกชนต่าง ๆ ทั้งนี้ จะทำให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เห็นความสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวของชาติ เพื่อจะไดช่วยกันดำรงรักษาไว้ต่อไป

๑.๕ การพัฒนาการบริหารและการจัดการ

เนื่องจากนักบริหารของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม ผู้จัดการ ธุรกิจเอกชน ยกเว้นธุรกิจขนาดใหญ่ ส่วนมากขาดความรู้และการจัดการที่ดี ส่วนใหญ่จะบริหารงานไปตามความเคยชินและตามแบบฉบับเดิม ซึ่งทำให้การบริหารและการจัดการที่ปฏิบัติอยู่นั้น ไม่ได้ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในแง่การผลิต การตลาด นอกจากนี้ ยังขาดหลักการจัดการงานบุคคลที่เหมาะสม สำหรับการจัดการฝึกอบรม การบริหารและจัดการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานบริหารบุคคลกลาง และส่วนราชการบางแห่งยังทำอยู่ในขอบเขตจำกัด และมีปัญหาความประสานงานระหว่างผู้จัดการฝึกอบรมและผู้ใช้

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ จะเร่งรัดการพัฒนาการบริหารและการจัดการทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียนดังต่อไปนี้คือ

ก. ในระบบโรงเรียน ให้สอดคล้องและจัดการสอนวิชาการจัดการไว้ในหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นมัธยมขึ้นไป และปรับปรุงหลักสูตรการสอนระดับอุดมศึกษาให้สามารถผลิตกำลังตามประเภทให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

ข. นอกระบบโรงเรียน จะเร่งรัดการฝึกอบรมนักบริหารและจัดการในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์การ สมาคม และสถาบันแรงงาน ให้มีความรู้ความชำนาญในด้านการบริหารและการจัดการที่จำเป็นทั้งระดับต่ำ ระดับกลาง และระดับสูง ตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยให้มีการฝึกอบรมทั้งในด้านการบริหารและการจัดการทั่วไป การผลิต การตลาด การสหกรณ์ การคลัง และการบริหารงานบุคคล

และการพัฒนากำลังคนในวงราชการและรัฐวิสาหกิจที่จะต้องเน้นในเรื่องการ
 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ และลูกจ้างของรัฐทุกระดับ และทุกด้าน ส่วน
 ราชการจะต้องเร่งการปฏิรูปและปรับปรุงแก้ไขของค้ประกอบที่ขัดต่อการเสริมประสิทธิภาพการทำงาน
 ของข้าราชการและลูกจ้าง อย่างรีบด่วน

๒. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๒๒ - ๒๕๒๘ นี้ นับเป็นแผนพัฒนาฉบับแรกที่ได้จัด
 ทำขึ้นนับตั้งแต่มีการจัดตั้งกรุงเทพมหานครเป็นต้น สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดทำก็เพื่อให้มีแผน
 หลักเป็นแผนแม่บทในการพัฒนากรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ
 หลายด้าน เพราะความเป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมือง ทำให้ประชาชนจาก
 ทุกภาคของประเทศไทยพากันหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก เพื่อแสวงหาโอกาสต่าง ๆ ที่ดีกว่า
 ทั้งทางด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และบริการอื่น ๆ จากรัฐบาล อัตราการเพิ่มของประชากร
 จึงสูงกว่าอัตราการเพิ่มอื่นเนื่องจากการเกิดโดยปกติ และสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของประเทศประมาณ
 ร้อยละ ๒.๕ ต่อปี อัตราการเพิ่มประชากรของกรุงเทพมหานครสูงขึ้นถึงร้อยละ ๘.๗ ต่อปี ปรากฏ
 การต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อาทิเช่น ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม ปัญห
 การจราจร ปัญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภค ตลอดจนปัญหาการศึกษา และสุขภาพอนามัยของ
 ประชาชน ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลง
 อยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่แน่นอน และวางแผนล่วงหน้าเพื่อแก้ไข
 มิใช่กระทำแต่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น และในการวางแผนนี้จำเป็นต้องให้สอดคล้อง
 กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งในเรื่องของระยะเวลา และเป้าหมายการดำเนินงานด้วย
 สำหรับการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับนี้ได้กำหนดวัตถุประสงค์หลักไว้ ๕ ประการ คือ

๒.๑ เพื่อให้มีการปรับปรุงระบบการใช้ที่ดิน ระบบการจราจร และระบบสาธารณูปโภค
 ภายในเขตกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับผังเมืองรวม

๒.๒ เพื่อให้มีการปรับปรุงสภาพะสิ่งแวดลอมห้มีผลต่อร่างกาย ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน สภาพิจิตใจ ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

๒.๓ เพื่อปรับปรุงบริการคานต่าง ๆ ทางสังคม สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย
และเศรษฐกิจของประชากร

๒.๔ เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอที่จะให้บริการแก่ประชาชน
ตามแผนพัฒนา

๒.๕ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหาร กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของ
กรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้าง ความเข้าใจและความร่วมมือกับประชาชน
ในท้องถิ่น

ก. ขอบเขตของแผน

การวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เท้าที่อยู่ใน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ควบเห่กับ
ขอบเขตของแผนจึงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้ง ๒ ประการ คือ

๑. แนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔)

๒. คามหัวขอที่ ๑

๓. อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
 พ.ศ. ๒๕๑๘ ใ้กำหนดให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร
 เกี่ยวกับ

- (๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมทั้งการจัดให้มีตำรวจ
 กรุงเทพมหานคร และการดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมาย
 อื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
- (๒) การจักใหม่และบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
- (๓) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- (๔) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
- (๕) การสาธารณูปโภค
- (๖) การจัดการศึกษา
- (๗) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
- (๘) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๙) การปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
- (๑๐) การจักใหม่และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
- (๑๑) การจักใหม่และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
- (๑๒) การวิศวกรรมจราจร
- (๑๓) การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- (๑๔) การจักใหม่และบำรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- (๑๕) การจักใหม่และควบคุมการฆ่าสัตว์
- (๑๖) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
- (๑๗) การควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยในโรงแรมที่พัก
 และสาธารณสถานอื่น ๆ
- (๑๘) การสาธารณูปการ

- (๑๙) การสังคมสงเคราะห์
- (๒๐) การส่งเสริมการศึกษา
- (๒๑) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
- (๒๒) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมอบหมาย หรือที่กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ข. สาขาของการพัฒนา

จากวัตถุประสงค์หลักประกอบกับขอบเขตของแผน จึงได้กำหนดสาขาของการพัฒนา โดยกำหนดเป็นแผนไว้ รวม ๕ สาขา คือ

๑. แผนพัฒนาการโยธาที่กินและระบบสาธารณูปโภค
๒. แผนพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
๓. แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
๔. แผนพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานคร
๕. แผนพัฒนาระบบบริหารของกรุงเทพมหานคร

ในแต่ละแผนข้างต้นได้กำหนดให้มีแผนงานดังนี้

แผนพัฒนาการโยธาที่กินและระบบสาธารณูปโภค

ประกอบด้วย

- แผนงานควบคุมการโยธาที่กิน
- แผนงานจัดระเบียบชุมชน
- แผนงานพัฒนาระบบจราจร

(๑๙) การสังคมสงเคราะห์

(๒๐) การส่งเสริมการศึกษา

(๒๑) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

(๒๒) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมอบหมาย หรือที่กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ข. สาขาของการพัฒนา

จากวัตถุประสงค์หลักประกอบกับขอบเขตของแผน จึงได้กำหนดสาขาของการพัฒนา โดยกำหนดเป็นแผนไว้ รวม ๕ สาขา คือ

๑. แผนพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบสาธารณูปโภค
๒. แผนพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
๓. แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
๔. แผนพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานคร
๕. แผนพัฒนาระบบบริหารของกรุงเทพมหานคร

ในแต่ละแผนข้างต้นได้กำหนดให้มีแผนงานดังนี้

แผนพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบสาธารณูปโภค

ประกอบด้วย

- แผนงานควบคุมการใช้ที่ดิน
- แผนงานจัดระเบียบชุมชน
- แผนงานพัฒนาระบบจราจร

- แผนงานพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
- แผนงานพัฒนาระบบขนส่งสินค้า และสถานีขนถ่ายสินค้า
- แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำฝน น้ำโสโครก และป้องกันน้ำท่วม
- แผนงานพัฒนาระบบแก๊ส

แผนพัฒนาสภาพแวดล้อม

ประกอบด้วย

- แผนงานควบคุมอากาศเป็นพิษและเสียงรบกวน
- แผนงานป้องกันและกำจัดน้ำเสีย
- แผนงานเก็บขนขยะมูลฝอย
- แผนงานปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
- แผนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ และการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

ประกอบด้วย

- แผนงานพัฒนาการศึกษา
- แผนงานพัฒนาการสาธารณสุข
- แผนงานพัฒนาสวนสาธารณะและสถานพักผ่อนหย่อนใจ
- แผนงานพัฒนาเยาวชน
- แผนงานพัฒนากิจการสังคมสงเคราะห์
- แผนงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเกษตรกรรม
- แผนงานพัฒนาส่งเสริมการอุตสาหกรรม

แผนพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย

- แผนงานพัฒนาการบริหารการจัดเก็บรายได้
- แผนงานพัฒนาระบบภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
- แผนงานจัดหารายได้จากแหล่งอื่น

แผนพัฒนาระบบบริหารของกรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย

- แผนงานพัฒนาการบริหารงานบุคคล
- แผนงานพัฒนากำหนดระบบงาน
- แผนงานพัฒนาระบบงบประมาณและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
- แผนงานพัฒนากฎหมายระเบียบข้อบังคับและข้อบัญญัติ
- แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์กับประชาชน

ค. เป้าหมายรวมของแผน

แผนพัฒนากรุงเทพมหานครทั้ง ๕ สาขา มีเป้าหมายดังนี้

๑. เป้าหมายของแผนพัฒนาการโยธาธิการและระบบสาธารณูปโภค

(ก) เป้าหมายของแผนงานควบคุมการโยธาธิการ

(๑) กำหนดย่านและประเภทการโยธาธิการ ประเภทของอาคาร และการใช้อาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามการวางและจัดทำผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วย

๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๘ - ๕๕.

- เขตหอยอาศัยเบาบางพิเศษ
- เขตหอยอาศัยเบาบาง
- เขตหอยอาศัยหนาแน่น
- เขตหอยอาศัยหนาแน่นมาก

(๒) สํารวจ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์วิจัยทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนปัญหาเหตุเกิดกรอนรําคาญ เพื่อนํานํลไปใช้ในการคํานึงการ วางและจัดทําผังเมือง

- เขตพาณิชย์กรรม ศูนย์กลางเมือง
- เขตพาณิชย์กรรม
- เขตอุตสาหกรรม
- เขตคลังสินค้า
- เขตสาธารณูปโภค
- เขตสวนสาธารณะ
- เขตสถาบันราชการ
- เขตสถาบันการศึกษา
- เขตสถาบันศาสนา
- เขตชนบท
- เขตหมู่บ้านชานเมือง
- เขตสงวนและรักษาเพื่อประวัติชนนอก

(๓) กำหนดแนวทางการพัฒนาและคํานึงการพัฒนาและปรับปรุง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายลักษณะ คือ

(๓.๑) พัฒนาการเกษตร สํารับกลุ่มเขตชนนอก คือเขตหนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง บางขุนเทียน ราษฎร์บูรณะ ภาษีเจริญ ท้องแถม คลองจั่น และบางส่วนของเขตชนกลาง เช่น เขตบางเขน

(๓.๒) พัฒนากุณยเศรษฐกิจฐานเมือง สำหรับพื้นที่กลุ่มเขตชั้นนอก

(๓.๓) พัฒนาชุมชนนครหลวง สำหรับพื้นที่กลุ่มเขตชั้นนอก และกลุ่มชั้นกลาง

คือ เขตพระโขนง บางกะปิ บางกอกน้อย

(๓.๔) ปรับปรุงฟื้นฟูเมือง

สำหรับกลุ่มเขตชั้นใน

(๓.๕) อนุรักษ์สิ่งก่อสร้างและบริเวณที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม

ตามประวัติศาสตร์ โบราณคดี และทางธรรมชาติ ในบริเวณต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

(๔) ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ระดับต่าง ๆ ของเมือง

(๕) กำหนดมาตรฐานและมาตรการทางผังเมือง เพื่อควบคุมการใช้ที่ดินและ

อาคาร และเพื่อควบคุมการพัฒนาเมืองทั้งโดยรัฐและเอกชน

ข. เป้าหมายของแผนงานจักระ เบียมชุมชน

(๑) สสำรวจความต้องการในสถานที่เพื่อใช้ประกอบกิจกรรม ประเภทต่าง ๆ

รวมทั้งเพื่อการสาธารณูปโภค

(๒) วิจัย วางผัง และออกแบบเพื่อกำหนดทิศทาง ขนาด และรูปแบบของชุมชนให้

เหมาะสม

(๓) กำหนดมาตรฐานและมาตรการ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบชุมชนที่

กำหนดไว้

(๔) จัดหาพื้นที่และสิ่งสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการด้านต่าง ๆ

ของแต่ละชุมชน

(๕) กำหนดที่มาและสัดส่วนของแหล่งเงินทุน เพื่อพัฒนาชุมชนต่าง ๆ

ค. เป้าหมายของแผนงานพัฒนาระบบจราจร

(๑) เชื่อมถนน ตรอก ซอยเพื่อแก้ปัญหาจราจร จำนวน ๔๕ จุด จุดที่เชื่อมต่อกันจะสามารถแบ่งเบาภาระจากถนนใหญ่ โดยสามารถระบายรถได้ประมาณ ๔๐๐ - ๕๐๐ คันต่อชั่วโมง คอหนึ่งช่องทางจราจร

(๒) จัดสร้างถนน ตรอก ซอยเพิ่มขึ้น

- ถนนอรุณอมรินทร์ ตัดและขยายถนนสายนี้จากบริเวณวัดอัมรินทร์อารามมาบรรจบกับถนนประชาธิปไตย บริเวณวงเวียนเล็ก มีความยาวประมาณ ๒ - ๓ กิโลเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ คันหิน ทางเท้า และสะพาน

- สร้างถนนใหม่คอดถนนอรัญญิต จากถนนพระรามที่ ๑ ถึงถนนเพชรบุรี ยาวประมาณ ๖๕๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ คันหิน ทางเท้า

- สร้างถนนใหม่คอดจากถนนอโศก - ดินแดง เลียบคลองสามเสนฝั่งเหนือ ถึงถนนลาดพร้าว - พระโขนง พร้อมท่อระบายน้ำ สะพาน ค.ส.ล. และคันหินทางเท้า

- ตัดถนนจากบริเวณท่าเรือออกถนนพระรามที่ ๔ ที่ปากซอยกล้วยน้ำไท พร้อมท่อระบายน้ำ เกาะกลางและคันหินทางเท้า

- ปรับปรุงถนนประชาราษฎร์ (กรุงเทพ - นนทบุรี) สร้างถนนจากเดิมลาดยางกว่า ๗.๐๐ เมตร ให้เป็นถนน ค.ส.ล. กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ คันหินวางคันและทางเท้า

- ปรับปรุงถนนเจริญนครตอนปลาย จากวงเวียนมุกคโล ถึงสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นถนนขนาด ๒ ช่องทางจราจร พร้อมท่อเกาะกลาง ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองต่าง ๆ จำนวน ๕ สะพาน

- ขยายถนนยานสินค้าพหลโยธินเดิมจาก ๒ ช่องทางจราจร เป็น ๒ ช่องทางจราจร พร้อมทางเท้า เกาะกลาง และขยายถนนพหลโยธิน เฉพาะฝั่งตะวันตก จากคลองบางซื่อ ถึงถนนวิภาวดีรังสิต

- ปรับปรุงผิวจราจรด้านซ้ายถนนเพชรเกษมช่วง เขตหนองแขม จากสุด
เขตกรุงเทพมหานคร เขามาทางบางแค ยาวประมาณ ๗ กิโลเมตร ซึ่งเดิมเป็นถนน ค.ส.ล. และ
เกิดชำรุดเสียหาย โดยเสริมผิวจราจรด้วยอิฐหิมา

- ถนนรัชกาลิเชก สร้างถนนช่วงสามแยกท้าวพระ - ถนนตากสิน ช่วงวัดไทร
- นางลิ้นจี่ ช่วงซุเปอร์ไฮเวย์ - สามแยกวงศ์สว่าง ช่วงถนนสุนทรโกษา

- ถนนสุขุมวิท ช่วงสามแยกวงศ์สว่าง - เขิงสะพานพระราม ๖ ช่วง
ลาดพร้าว - พหลโยธิน ช่วงลาดพร้าว - ไร่จิ้งจอก และช่วงพหลโยธิน - วิชาวดีรังสิต
รวมความยาวประมาณ ๒๓.๕๒ กิโลเมตร

- ถนนเชื่อมบางกะปิ - บางนา โดยเริ่มจากปลายถนนลาดพร้าวที่บริเวณ
สามแยกถนนสุขุมวิทมาลงใต้ ทางทิศใต้ตามทางรถไฟสายตะวันออก ถนนพัฒนาการ ถนนอ่อนนุช
ถนนสุขุมสุข และไปสิ้นสุดที่ถนนบางนา - บางปะกง ประมาณกิโลเมตรที่ ๓.๑ หรือกิโลเมตรที่ ๓.๕

- กำหนดจำนวนและสถานที่ที่จะสร้างอาคารที่จอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร

ง. เป้าหมายของแผนงานพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

- สร้างทางพิเศษระบบทางด่วน ๓ สาย คือ สายดินแดง - ทาเว็ล สาย-
ควาคะนอง - ทาเว็ล สายบางนา - ทาเว็ล โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการ

- สร้างทางพิเศษระบบขนส่งมวลชน ๓ สาย คือ สายพระโขนง - บางซื่อ
สายวงเวียนใหญ่ - สาทร - ลาดพร้าว สายควาคะนอง - มักกะสัน โดยการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการ

- เพิ่มจำนวนรถโดยสารประจำทาง รวมทั้งเพิ่มจำนวนเส้นทางและระยะทาง

จ. เป้าหมายของแผนงานพัฒนาระบบขนส่งสินค้าและสถานีขนส่งสินค้า

- ศึกษาและสำรวจข้อมูลเพื่อกำหนดอัตราค่าขนส่งด้วยรถบรรทุก และเตรียมการ
กำหนดเส้นทางเดินรถบรรทุกในการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าในส่วนภูมิภาค

ฉ. เป้าหมายของแผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำฝน น้ำโสโครก และการป้องกันน้ำท่วม

- สร้างโรงกำจัดน้ำเสียขนาดวันละ ๘๖,๕๐๐ ตารางเมตร (๒๓ ล้าน-
แกลลอน)
- สร้างทอระบายน้ำ
- สร้างอุโมงค์ส่งน้ำเสียไปจนถึงโรงกำจัดน้ำเสีย
- สร้างโรงสูบน้ำเสีย
- สร้างประตุน้ำ

ช. เป้าหมายของแผนงานพัฒนาระบบแก๊ส

- จะผลิตและจำหน่ายแก๊สที่มีค่าความร้อน ๕,๐๐๐ กิโลแคลอรีต่อลูกบาศก์-
เมตร จำนวน ๑๓.๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ให้แก่ประชาชน ๑๗,๗๐๐ ครอบครัว ในปี ๒๕๒๔

๒. เป้าหมายของแผนพัฒนาสภาวะแวดล้อม

ก. เป้าหมายของแผนงานควบคุมอากาศเป็นพิษและเสียงรบกวน

(๑) เก็บตัวอย่างอากาศเพื่อตรวจหาซอมูลต่าง ๆ ศึกษา และเสนอแนะ
เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานอากาศของกรุงเทพมหานคร ดังตารางที่ ๑ ซึ่งเป็นตารางแสดงการ
เก็บตัวอย่างอากาศเพื่อตรวจหาซอมูลต่าง ๆ และจำนวนโดยประมาณที่จะเก็บตรวจวิเคราะห์

(๒) ศึกษาซอมูลและ เสนอแนะ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานเสียงของ

กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ ๑

แสดงการเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อตรวจหาขอมูลต่าง ๆ และจำนวนโดยประมาณ ที่จะเก็บ

ตรวจวิเคราะห์

ขอมูล (Parameters)	จำนวน ตัวอย่าง พ.ศ. ๒๕๒๑	จำนวน ตัวอย่าง พ.ศ. ๒๕๒๒	จำนวน ตัวอย่าง พ.ศ. ๒๕๒๓	จำนวน ตัวอย่าง พ.ศ. ๒๕๒๔
คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)	๒๐๐	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	๑,๓๐๐
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _X)	๒๐๐	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	๑,๓๐๐
ไฮโดรคาร์บอน (HC)	๒๐๐	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	๑,๓๐๐
อนุภาค (Particulates)	๒๐๐	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	๑,๓๐๐
ออกซิเจนต์ (Oxidant, O ₃)	—	๒๐๐	๒๐๐	๕๐๐
ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO _X)	—	๕๐๐	๕๐๐	๑,๐๐๐

ตารางที่ ๒

แสดงการสำรวจขอมูลเกี่ยวกับเสียงและจำนวนโดยประมาณ

รายการ	จำนวนครั้ง พ.ศ. ๒๕๒๑	จำนวนครั้ง พ.ศ. ๒๕๒๒	จำนวนครั้ง พ.ศ. ๒๕๒๓	จำนวนครั้ง พ.ศ. ๒๕๒๔
การตรวจวัดคุณภาพของเสียง	๒๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐

ข. เป้าหมายของแผนงานป้องกันและกำจัดน้ำเสีย

(๑) ปรับปรุงอาคารสำนักงานบริเวณ และเครื่องมือเครื่องใช้ของห้องปฏิบัติการทดลอง และวิจัยน้ำเสีย ซึ่งมีอยู่เดิมให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ และเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานวิทยาศาสตร์สุขภาพ กองวิชาการการสุขภาพบาล สำนักรักษาความสะอาด

(๒) ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัยภาวะของน้ำเสียจากแหล่งน้ำทั้งในแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำอื่น ๆ เพื่อหาขอมูลสนับสนุนประกอบการพิจารณาแผนการป้องกัน และแก้ไข ภาวะของน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเมื่อครบตามโครงการแล้ว จะตรวจวิเคราะห์น้ำได้ปีละประมาณ ๑,๕๐๐ ตัวอย่าง

ค. เป้าหมายของแผนงานเก็บขนขยะมูลฝอย

(๑) จัดซื้อรถขนขยะใหม่มาทดแทนรถขนขยะที่มีอายุการใช้งานเกิน ๓ ปี

(๒) จัดซื้อรถขนขยะเพิ่มเติม โดยการกำหนดเป้าหมายการเก็บขนขยะให้ได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๗๐ ของประมาณขยะจากบริเวณที่พักอาศัย และอื่น ๆ (ยกเว้นตลาด) ในชุมชน ในแต่ละปีตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี ๒๕๒๑ - ๒๕๒๔ และกำหนดเป้าหมายการเก็บขนขยะจากตลาดให้ได้ ๑๐๐%

(๓) ปรับปรุงสมรรถภาพโรงงานกำจัดน้ำเสียจากกองขยะที่ถนนสุข สว่าง Unit Treatment และติดตั้งเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติม ซึ่งจะมีขีดความสามารถในการกำจัดน้ำเสียได้เพิ่มขึ้นจาก ๑,๕๐๐ ม.^๓/วัน เป็นประมาณ ๒,๕๐๐ ม.^๓/วัน พร้อมกันประสิทธิภาพในการกำจัดน้ำเสียได้สูงกว่าของเดิม

ง. เป้าหมายของแผนงานปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม

(๑) ศึกษาแหล่งเสื่อมโทรมในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด เพื่อทราบจำนวน ขนาด ที่ตั้ง และปัญหาของแหล่งเสื่อมโทรมแต่ละแห่ง รวมทั้งศึกษาโครงการ และขอมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับแหล่งเสื่อมโทรมนั้น ๆ ควบคู่ไปกับการศึกษาสภาพปัญหาแหล่งที่เสื่อมโทรมในเขตกรุงเทพมหานคร และสามารถพิจารณาได้ว่าแหล่งเสื่อมโทรมแห่งใดควรใช้ วิธีปรับปรุงถึงจะเหมาะสม

(๒) ศึกษาสำรวจทัศนหาจำนวนที่ตั้ง และขนาดของแหล่งเสื่อมโทรมที่สมควรปรับปรุง โดยวิธียกระดับทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมนี้โดยสอดคล้องกับความจำเป็นก่อนหลัง และกำลังงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

(๓) ปรับปรุงยกระดับแก้ไข ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในแหล่งเสื่อมโทรมของกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลา ๕ ปี ให้ได้ปีละประมาณ ๑,๕๐๐ ครอบครัว หรือเฉลี่ยได้ประมาณปีละ ๑๐,๐๐๐ คน

จ. เป้าหมายของแผนงานอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และการรักษาความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(๑) ทำการป้องกันการสั่นสะเทือนของป้อมพระศิวเมรุ และกำแพงคอกจากป้อม โดยใช้เทคนิคทางคานวิศวกรรม

(๒) ทำการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.กันดินเลียบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองบางลำภู

(๓) ป้องกันการสั่นสะเทือนของป้อมพระกาฬและกำแพง โดยการสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ฝังลงไปใตดินระหว่างฐานป้อมกับสะพานผานพา

(๔) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.กันสะเทือนตามแนวกำแพงเมืองตรงข้ามวัดบวรนิเวศวิหาร หรือเสริมฐานกำแพงใหม่ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

(๕) ปรับปรุงทางเท้าที่ชำรุดและบริเวณที่ว่างสาธารณะ ริมคลองตลอดทั้งสองข้าง ซึ่งกว้างข้างละไม่ต่ำกว่า ๕ เมตร

(๖) ปรับปรุงบริเวณสนามไชย โดยรับพื้นปูหญ้าเรียบ และปรับปรุงอาคารห้องน้ำ หองส้วมสาธารณะ ให้สะอาดเรียบร้อยสวยงาม

(๗) ปรับปรุงจัดระเบียบอนุสรณ์สาธารณะ ริมถนน ๕ ประเภท คือ

(๗.๑) ถนนที่มีศูนย์การค้าตั้งอยู่หรือมีร้านค้าจำนวนมาก

เปิดปิดสำนักงานเป็นเวลา

(๗.๒) ถนนที่มีอาคารสำนักงานตั้งอยู่จำนวนมาก และระยะของการ

(๗.๓) ถนนทั่วไปที่มียานพาหนะสัญจรไปมาจำนวนมาก

(๗.๔) ถนนที่ใช้ในราชการ

(๗.๕) ถนนในบริเวณที่พักอาศัย

๓. เป้าหมายของแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

ก. เป้าหมายของแผนงานพัฒนาการศึกษา

(๑) ด้านปริมาณ

ที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่และบุคคลากร ในที่สุดท้ายของแผนกำหนด

เป้าหมายไว้ดังนี้

(๑.๑) โรงเรียนประถมศึกษา	๔๐๖ โรงเรียน
(๑.๒) โรงเรียนฝึกอาชีพ	๓๒ โรงเรียน
(๑.๓) ศูนย์วิชาการ	๑ แห่ง
(๑.๔) จัดหาที่ดิน	๑๖๐ ไร่
(๑.๕) บ้านพักครู	๒๐๐ หลัง
(๑.๖) บ้านพักภารโรง (เฉพาะสร้างใหม่)	๑๐๐ หลัง
(๑.๗) นักเรียน	๒๓๖,๕๕๕ คน
(๑.๘) ครู	๑๐,๓๒๗ คน
(๑.๙) ภารโรง	๘๐๔ คน

(๒) ด้านคุณภาพ

ลดอัตราการเรียนซ้ำซ้อนของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
จากอัตราการตกซ้ำชั้นของนักเรียนทุกชั้นเฉลี่ยร้อยละ ๑๑.๓๐ ให้ลดลงเหลือร้อยละ ๘ สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งสอบตกซ้ำชั้นเฉลี่ยร้อยละ ๒๐.๓๐ ให้ลดลงเหลือร้อยละ ๑๕

ข. เป้าหมายของแผนงานพัฒนาการสาธารณสุข

(๑) เป้าหมายเพื่อลดปัญหาโดยตรง

- ลดอัตราการตายของโรคติดเชื้อจากอาหารและน้ำ	๕๐%
- ลดอัตราป่วยของโรคติดเชื้อจากอาหารและน้ำ	๓๐%
- ลดอัตราการตายของโรคติดเชื้อจากไข้เลือดออก	๓๐%
- ลดอัตราป่วยของโรคไข้คอติမ်	๕๐%
- ลดอัตราป่วยของโรคไอกรน	๕๐%
- ลดอัตราป่วยของโรคมาดทะยัก	๕๐%
- ลดอัตราป่วยของโรคโปลิโอ	๕๐%
- ลดอัตราการเกิดโรคของวันโรค	๒๕%
- ลดอัตราการเกิดโรคของโรคเรื้อน	๒๕%
- ลดอัตราการมีโรคเรื้อน	๕%
- ลดอัตราป่วยโรคพิษสุนัขบ้าในเด็กนักเรียน	๑๐%
- ลดอัตราป่วยโรคเห็บกิ้งในเด็กนักเรียน	๑๐%
- ลดอัตราการเพิ่มประชากรให้เหลือเพียง	๒.๑ %
- ลดอัตราการตายของมารดา	๒๐%
- ลดอัตราการตายของทารก	๒๐%
- ลดอัตราการป่วยจากโรคขาดโปรตีน แคลอรี่	๑๐%
- ลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม	๒๕%

(๒) เป้าหมายในการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหา

- ให้ผู้ศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติที่มาใช้บริการที่
สถานบริการกรุงเทพมหานคร ๓๐%
- ให้ผู้ศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนที่ดูแล
รับผิดชอบ ๑๐๐%
- ดูแลและตรวจตราตลาด สถานที่ขายและ
ผลิตอาหาร ๕๐%
- การให้ภูมิคุ้มกันโรค ไค้แก่
อหิวาตกโรค ๑๐% ของประชากรทั้งหมด
ไทฟอยด์ ๘๐% ของประชากรอายุ ๒ - ๑๔ ปี
คอตีบ - ไอกรน - บาดทะยัก ๘๐% ของประชากร
อายุต่ำกว่า ๑ ปี
โปลิโอ ๘๐% ของประชากรอายุต่ำกว่า ๑ ปี
คอตีบ - บาดทะยัก ๘๐% ของนักเรียนอนุบาล ๑ และชั้น ป.๑
บาดทะยัก ๘๐% ของนักเรียนชั้น ป.๔ และ ป.๗
บาดทะยัก ๘๐% ของหญิงมีครรภ์ที่มาฝากครรภ์
ปลุกผี ๘๐% ของเด็กใหม่ และ
๘๐% ของนักเรียนอนุบาล ๑ ป.๑, ป.๔, ป.๗,
ม.ศ.๓, ม.ศ.๕, อาชีวะปีที่ ๓
ป.ช.จ. ๘๐% ของเด็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี
- ตรวจกามโรคในหญิงที่มาใช้บริการ ๓๕%
- ตรวจกามโรคในหญิงมีครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ๑๐๐%
- ตรวจกามโรคผู้ป่วยโรคเฉพาะสตรี โรงพยาบาล และศูนย์ ๕๐%
- จำหน่ายแม่ลูกคู่กำเนิดให้หญิงอายุ ๑๕ - ๔๔ ที่สมรสแล้ว ๒๓.๕%
- ใส่ห่วงคุมกำเนิดให้หญิงอายุ ๑๕ - ๔๔ ปี ที่สมรสแล้ว ๘.๗%

- ทำหมันคุมกำเนิดในหญิงที่สมรสแล้ว ๓.๗%
- ทำหมันคุมกำเนิดในชายที่สมรสแล้ว ๓.๗%
- ฉีดยาคุมกำเนิดระยะยาว (๓ เดือน) ๒.๗%
- รับประทานยาคุมและทำคลอด ๕๐%
- ตรวจหลังคลอดแล้ว ๖๘%
- ให้อาหารเสริมโปรตีนแก่เด็ก ๐ - ๔ ปี
ที่มีรายได้น้อย ๑๕%
- ดูแลทันตกรรมในเด็กนักเรียน ๕ - ๑๔ ปี ๑๐%
- บริการทันตกรรมแก่เด็กและประชาชน ๒๕%
- ให้ความรู้ทางทันตศึกษาและคำแนะนำ
ป้องกันแก่เด็กนักเรียน ๕ - ๑๔ ปี ๕๗%
- ดอนพืษยาเสพติดแบบผู้ป่วยภายนอก ๓๘% ของผู้ติดตาม
- บำบัดพิษจิตใจ ๑๘% ของผู้ศึกษา
- ให้อาชีพะสุขศึกษาแก่เจ้าของและคนงาน
ในโรงเรียนซึ่งมีคนงานเกิน ๕๐ คน ๕๐%
- ให้อาหารเสริมโปรตีนแก่เด็กอายุแรกเกิดถึง
๔ ปี ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย ๑๕%

(๓) เป้าหมายใหม่บริการประชาชน

- สร้างศูนย์บริการสาธารณสุขใหม่ ๕ แห่ง
- ปรับปรุงและขยายศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๐ แห่ง
- ปรับปรุง ศพอ. หรือ สนอ. หรือ สผค.
เป็นศูนย์บริการสาธารณสุข ๕ แห่ง
- สร้างสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน ๒ แห่ง
- เพิ่มเตียงคนไข้ของวิธพยาบาล ๒๐๐ เตียง
โรงพยาบาลกลาง ๕๐๐ เตียง

โรงพยาบาลตากสิน	๕๐๐	เตียง
โรงพยาบาลบางคอแหลม	๕๐๐	เตียง
และจัดใหม่เตียงผู้ป่วยจิตเวชและ		
ติดยาเสพติดโรงพยาบาลละ	๕๐	เตียง

ค. เป้าหมายของแผนงานพัฒนาสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

- (๑) ปรับปรุงสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม รวมทั้งที่ได้อนุมัติจาก การรถไฟ (สวนจตุจักร) เนื้อที่ประมาณ ๕๓๓ ไร่
- (๒) จัดสร้างสนามกีฬาของกรุงเทพมหานครที่ถาวรและถูกต้องตาม มาตรฐานสากล สำหรับแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน และนักเรียนของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ แห่ง (ประกอบด้วยเมตเตเคเอ็ม สระว่ายน้ำ โรงยิม ฯลฯ) บรรจุคนดูได้ประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน
- (๓) จัดสร้างอาคารดนตรี แบบ Music Hall ชั้น ๑ แห่ง ในบริเวณ สวนสาธารณะ (คาดว่าจะเป็นส่วนจตุจักรหรือสวนลุมพินี) สามารถบรรจุผู้เข้าฟังดนตรีได้ประมาณ ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ คน

ง. เป้าหมายของแผนงานพัฒนาเยาวชน

- (๑) จัดสร้างศูนย์เยาวชนชั้นใหม่ จำนวน ๒ แห่ง ศูนย์เดิม ๗ แห่ง แลวสร้างแทน ๗ แห่ง และรับโอนศูนย์เยาวชนจากสภามิบาลเดิม ๗ แห่ง
- (๒) จัดสร้างอาคารห้องสมุดใหม่ จำนวน ๑ แห่ง ในเขตลาดกระบัง รับโอนจากกระทรวงศึกษาธิการมาเพื่อปรับปรุงอีก ๗ แห่ง จัดห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับบริการให้ ประชาชนในเขตชานเมือง โดยใช้รถยนต์บรรทุกหนังสือ ๑ คัน และจัดซื้อหนังสือเพิ่มเติมประมาณ ๘,๐๐๐ เล่ม

(๓) จัดฝึกอบรมและสัมมนาเยาวชน และให้เยาวชนบำเพ็ญประโยชน์
ในรูปของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมพิเศษตามฤดูกาล กิจกรรมดนตรี ฯลฯ คาดว่าจะพัฒนา
เยาวชนด้านบุคลิกภาพและการบำเพ็ญประโยชน์ในระยะ ๕ ปี ของแผนประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน

(๔) จัดฝึกอบรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สมัครงาน เช่น อบรม-
เจ้าหน้าที่ที่ทำงาน หัวหน้าศูนย์เยาวชน ผู้นำกิจกรรม ฯลฯ คาดว่าใน ๕ ปีของแผน จะจัดฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ได้ประมาณ ๒,๒๐๐ คน

จ. เป้าหมายของแผนงานพัฒนาวิชาการสังคมสงเคราะห์

(๑) คาดว่าจะให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวที่มีปัญหา ประมาณ
๑๒,๕๕๐ ราย ในลักษณะของการช่วยเหลือในด้านการเงิน เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา
และทุนฝึกอาชีพ

(๒) จะให้การสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาทั้งในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน ในลักษณะของการช่วยเหลือในด้านทุนฝึกอาชีพ อุปกรณ์การศึกษา อาหารกลางวัน
และการให้คำปรึกษาและแก้ไข้ปัญหา ประมาณ ๑๒,๕๐๐ ราย

(๓) จัดฝึกอบรมและสัมมนาครูและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านสังคม
สงเคราะห์ ปีละประมาณ ๑๐๐ คน รวมทั้งสิ้นราว ๕๐๐ คน

ฉ. เป้าหมายของแผนงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเกษตรกรรม

(๑) ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ จัดตั้งสถาบันกลุ่มเกษตรกรในเขตเกษตรกรรม
ทุกแขวง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรระดับเขตทุกเขตชั้นนอก จำนวน ๑๑ เขต
และกลุ่มเกษตรกรระดับกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ กลุ่ม ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔

(๒) ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๓ จัดให้มีการสาธิตแปลงเลี้ยงสัตว์ เช่น
การเลี้ยงสุกร ไก่ เป็ด และปลาจุก จำนวน ๘๖ แปลง เพื่อให้เกษตรกรประมาณ ๘,๐๐๐
ครอบครัว รู้จักการเลี้ยงสัตว์อาหาร

(๓) ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔ จัดให้มีการสาธิตการทำนาปรัง
ในเขตชั้นนอกทั้ง ๑๑ เขต จำนวนแปลงสาธิตทั้งสิ้นประมาณ ๑๑๗ แปลง

(๔) ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔ จัดให้มีการสาธิตการทำสวนผัก
อาชีพ จำนวน ๓๘ แปลง ๆ ละ ๒ ไร่ เพื่อให้เกษตรกรประมาณ ๓,๕๐๐ ครอบครัวจัดทำสวน
ผักอาชีพในเนื้อที่ ๗,๐๐๐ ไร่

(๕) ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔ ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนเกษตรกร
ขึ้นในโรงเรียนเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๑๑ เขต จำนวนโรงเรียน ๖๖ แห่ง เพื่อให้
เยาวชนรู้จักการปลูกผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ

(๖) ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔ ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
ขึ้นในเขตชั้นนอกทั้งหมด ๑๑ เขต จำนวน ๘๘ กลุ่ม เป็นผู้จัดทำแปลงสาธิตสวนไม้ผลอายุสั้น เพื่อให้
รู้จักการปลูกไม้ผลประเภท กวฮอม มะละกอ ฯลฯ

(๗) ปกกันและกำจัดหนูในพื้นที่นา สวนผลไม้ สวนผัก รวมทั้งปอกกัน
และกำจัดโรคแมลงที่เป็นศัตรูของพืชในพื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ ๖๒๖,๘๕๗ ไร่

๗. เป้าหมายของแผนงานพัฒนาส่งเสริมการอุตสาหกรรม

(๑) เนื้อที่บริเวณที่กำหนดให้เป็นย่านอุตสาหกรรมตามผังนครหลวง
มีอยู่รวม ๕๒,๗๒๐ ไร่ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผังเมืองกรุงเทพมหานคร จะต้องจัดทำผังเฉพาะ
ในบริเวณเหล่านั้นให้ถูกต้องตามลักษณะและชนิดของอุตสาหกรรมนั้น ๆ

(๒) เมื่อกรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการจัดทำผังเฉพาะในข้อ
๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องอำนวยความสะดวกในดานสาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้า น้ำ ถนน ฯลฯ
ในบริเวณที่กำหนดให้เป็นย่านอุตสาหกรรม แต่ยังมีได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องที่กล่าวถึง

(๓) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ข้อ ง. กำหนดให้เพิ่มตลาดท้องถิ่น สำหรับเป็นที่ระบายสินค้าซึ่งผลิตจากอุตสาหกรรมภายในประเทศ ให้กระจายไปสู่ ประชาชนใน เขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานครโดยทั่วถึงกัน จำนวน ๑๑ เขต

(๔) สำหรับนโยบาย ข้อ จ. กรุงเทพมหานครจะต้องสนับสนุน และส่งเสริมให้ใช้สถานที่สาธารณะบางแห่ง เช่น ในเขตปทุมวัน เขตพระนคร เขตบางเขน และ บางเขต รวมทั้งสถานที่ว่างเปล่าบางแห่ง ซึ่งไม่กระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร เป็นที่จัดแสดงสินค้าได้

(๕) เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนโยบาย ข้อ ฉ. กำหนดให้ อาณาเขตของกรุงเทพมหานครทั้งหมด ๒๔ เขต ให้เป็นสถานที่สำหรับส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยให้มีการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลป และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ปรับปรุงโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพของท้องถิ่น เป็นต้น

๔. เป้าหมายของแผนพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานคร

ก. เป้าหมายของแผนงานพัฒนาการบริหารการจัดเก็บรายได้

(๑) เพื่อให้ได้พนักงานจัดเก็บรายได้ที่ดี ทำให้การจัดเก็บรายได้ มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มพูนรายได้ให้แก่กรุงเทพมหานคร

(๒) ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ รายได้ของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ ๑๐% หรือ ๒๕% ในช่วง ๕ ปี หรือถ้าคิดเป็นตัวเลขรายได้จะเพิ่มขึ้นในปีสุดท้ายของแผนไม่ต่ำกว่า ๒๕๓ ล้านบาท

- ภาษีบำรุงท้องที่

คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ๕๐% โดยจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท

ในปี....

- ภาษีป้าย

คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๒% โดยจะมีรายได้ถึง ๓๐ ล้านบาท

ในปี....

(๓) จัดทำแผนที่ภาษีเพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีแผนที่ใช้เป็นที่ตั้งเครื่องใช้ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายให้โดยลัด

ข. เป้าหมายของแผนงานพัฒนาระบบภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

(๑) ยกร่างพระราชบัญญัติกำหนดรายรับของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. เพื่อให้พระราชบัญญัติเกี่ยวกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อเสริมสร้างให้กรุงเทพมหานครหารายได้เพิ่มขึ้น

(๒) ยกร่างพระราชบัญญัติเก็บภาษีจากมูลค่าเพิ่มของที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.

(๓) ตรวจขอขออนุญาตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการกำหนดค่าบริการ ที่มีค่าตอบแทน (ฉบับเพิ่มเติม)

(๔) วางระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการหารายได้จากทรัพย์สินต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ได้ยึดถือปฏิบัติในแนวเดียวกัน

ค. เป้าหมายของแผนงานจัดหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ

(๑) เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีอำนาจในการจำหน่ายพันธบัตรได้โดยการตราเป็นขออนุญาต

(๒) เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรายได้จากแหล่งอื่น นอกเหนือจากรายได้ประจำ

(๓) เพื่อให้กรุงเทพมหานครได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งเอกชนในรูปแบบเงิน วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญ ทุนการศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงาน เป็นต้น

(๔) เพื่อให้รัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์แน่นอนในการให้เงินอุดหนุน แก่กรุงเทพมหานคร

๕. เป้าหมายของแผนพัฒนาการบริหารของกรุงเทพมหานคร

ก. เป้าหมายของแผนงานพัฒนาการบริหารงานบุคคล

(๑) ฝึกอบรมข้าราชการและลูกจ้างทุกระดับ ดังนี้

(๑.๑) นักบริหารระดับสูง ๑๕๐ คน/ปี (คนละ ๒ ครั้ง)

(๑.๒) นักบริหารระดับ ๕ - ๖ ๕๐ คน/ปี

(๑.๓) นักบริหารระดับ ๔ ๑๕๐ คน/ปี

(๑.๔) ข้าราชการและบุคคลอื่น ๖,๐๐๐ คน/ปี

(๑.๕) องค์กรทุกระดับ ๑๐๐ องค์กร/ปี

(๒) ส่งเสริมสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

(๒.๑) จัดตั้งสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครขึ้นในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ข้าราชการและลูกจ้างที่ประสบปัญหาเรื่องการเงิน

(๒.๒) จัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด โดยให้ลูกจ้างและข้าราชการตั้งกลาเวาเป็นสมาชิก และช่วยเหลือด้านการเงิน เมื่อสมาชิกคนหนึ่งคนใดได้เสียชีวิตไป

(๒.๓) จัดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร ทั้งไปและกลับเพื่อปฏิบัติราชการ และนอกจากนั้นส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างได้เป็นเจ้าของยานพาหนะด้วย

(๒.๔) จัดหาและจัดสรรที่ดินและบ้านพักอาศัยให้ข้าราชการ และลูกจ้างได้เช่าพักอาศัย โดยให้ข้าราชการและลูกจ้างเช่าในระยะยาวในราคาผ่อนส่ง ในราคาเป็นธรรม

(๒.๕) จัดตั้งร้านอาหารและควบคุมการขายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาเขาแก่ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

(๒.๖) ให้การช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง ตลอดจนครอบครัว ข้าราชการและลูกจ้างในด้านการรักษาพยาบาล โดยให้ความสะดวกในการรักษาพยาบาล ตามศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่นอกเหนือไปจากสิทธิที่จะได้รับเป็นพิเศษ

(๒.๗) จัดหาสถานที่เรียน ตลอดจนทุนและอุปกรณ์การศึกษา ให้แก่ครอบครัวของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

(๒.๘) จัดหน่วยให้คำปรึกษาต่าง ๆ แก่ข้าราชการและลูกจ้าง ที่มีปัญหา เช่น ในด้านหนี้ความ การหางานทำพิเศษ ด้านการแพทย์ การศึกษา หรือด้านอื่น ๆ

(๒.๙) จัดการส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การส่งเสริมคานกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจต่าง ๆ การดนตรี และด้านสังคมอื่น ๆ

(๒.๑๐) จัดหาเครื่องอุปโภคและบริโภคมาจำหน่ายแก่ข้าราชการและลูกจ้างในรูปของสหกรณ์จำกัดสินใช้ในราคาถูก

ข. เป้าหมายของแผนงานพัฒนาค่านะบบงาน

- (๑) ร่างพระราชกฤษฎีกาการจัดส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร
- (๒) จัดทำ Job Description ของแต่ละส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ในการจัดอัตรากำลัง
- (๓) สร้างอาคารที่ทำการในเนื้อที่ส่วนที่เหลือ (บริเวณที่จอดรถยนต์และสนามกีฬาชั่วคราวหน้าวัดสุทัศน์)
 - อาคารที่สร้างจะสามารถรับหน่วยงานที่ย้ายเข้ามา คือ สำนักการศึกษา สำนักรักษาความสะอาด สำนักสวัสดิการสังคม
 - จัดให้มีโรงอาหาร ที่จอดรถและลาน
 - อาคารที่จะสร้างจะต้องมีห้องประชุมที่สามารถบรรจุคนได้ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ คน เพื่อใช้ในการสัมมนา ประชุม หรือจัดนิทรรศการ ต้อนรับแขกเมืองและเพื่อจัดงานทั่วไป
- (๔) จัดให้มีอาคารสำหรับจัดตั้งสหกรณ์และสโมสรของข้าราชการ กรุงเทพมหานคร
- (๕) จัดให้มีสนามกีฬาเทათ่ในเนื้อที่คนจะอำนวยความสะดวก

ค. เป้าหมายของแผนงานพัฒนาระบบงบประมาณและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน

- (๑) ด้านพัสดุและทรัพย์สิน
 - (๑.๑) ให้มีระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุของกรุงเทพมหานครโดยตรง
 - (๑.๒) ให้มีระบบการแจกจ่ายที่เหมาะสมอันเป็นการช่วยลक्षणะในการเก็บรักษาและเคลื่อนย้ายพัสดุ ตลอดจนระยะเวลาการสั่งและส่ง

(๑.๓) จัดใหม่โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ

(๑.๔) ใ้หน่วยงานต่าง ๆ มีอำนาจในการบริหารพัสดุของตนทุกชั้นตอน เว้นแต่พัสดุที่ต้องใช้ร่วมกันทุกหน่วยงาน

(๑.๕) ใ้มีระเบียบเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นของกรุงเทพมหานครโดยตรง

(๑.๖) ใ้มีระเบียบทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

(๒) ค่างบประมาณ

(๒.๑) จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณการคลังใ้เป็นระเบียบเดียวกัน

(๒.๒) ปรับปรุงการบริหารงบประมาณ ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่

(๓) ด้านการเบิกจ่าย

(๓.๑) ปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายเงินใ้สอดคล้องกับรูปแบบของงบประมาณ

(๓.๒) ใ้ส่วนนี้และเขตต่าง ๆ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในหมวดรายจ่ายที่จะต้องจ่ายเป็นประจำใ้เอง โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของสำนักการคลัง เช่น หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย (บางประเภท)

ง. เป้าหมายของแผนงานพัฒนาการพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ และข้อบัญญัติ

X ปรับปรุงแก้ไขและร่างกฎหมายและระเบียบข้อบังคับให้เหมาะสม กับการปกครอง การบริหารและอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นนครหลวงของประเทศ ดังนี้

(๑) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของกรุงเทพมหานครโดยตรง คือ กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อให้เกิดความอิสระและคล่องตัวในการบริหาร

(๒) ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมรัดกุมยิ่งขึ้น ดังนี้

- ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕
- ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๐๐
- ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
- ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่กรุงเทพมหานครมีส่วนเกี่ยวข้องของ

(๓) ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เช่น

มหานคร เช่น

- พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔
- พระราชบัญญัติการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓

(๔) ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และข้อมัญฑ์ที่ออกใช้บังคับ โดยอาศัยพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น

(๕) ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมัญฑ์ และเทศมัญฑ์ที่ซ้ำซ้อน

จ. เป้าหมายของแผนงานพัฒนาความสัมพันธ์กับประชาชน

(๑) งานส่งเสริมการรักษาสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของชุมชน

(๑.๑) เป้าหมายทางด้านประชาสัมพันธ์

- จัดทำป้ายประกาศโฆษณา
- จัดทำแผ่นผ้าโปสเตอร์
- จัดทำภาพยนตร์สีโฆษณา
- จัดนิทรรศการ
- จัดทำสไลด์ฉายในโรงภาพยนตร์
- จัดทำสไลด์โทรทัศน์

(๑.๒) เป้าหมายดำเนินงาน

- จัดการประกวดหรือให้รางวัลเกี่ยวกับการรักษาสถา-
สมบัติตามเขตต่าง ๆ อย่างน้อยเขตละ ๑ ครั้ง
- จัดประชุมกลุ่มผู้นำในท้องถิ่นตามเขตต่าง ๆ อย่างน้อย
เขตละ ๓ ครั้ง
- สอดแทรกให้เกิดทัศนคติของการรักษาสถาปัตยกรรมสมัยทุกครั้งที่มีการอบรมลูกเสือชาวบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนศูนย์เยาวชนและโรงเรียนในสังกัด

(๒) นำพลังของกลุ่มต่าง ๆ มาช่วยกรุงเทพมหานครในการพัฒนา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

- กองลูกเสือและอนุภาค
- ลูกเสือชาวบ้าน



- อุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร
- กลุ่ม สมาคม หรือองค์การบำเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ

ง. งบประมาณ โปรดดูรายละเอียดจากตารางที่ ๓ - ตารางที่ ๗/๓

จ. การประสานแผนและโครงการ^๒

แผนพัฒนากรุงเทพมหานครทั้ง ๕ สาขานี้ เป็นการมุ่งเน้นหนักงานในหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่จะต้องปฏิบัติ แผนงานหรือโครงการที่ปรากฏในแต่ละสาขา มิได้หมายความว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะทำได้โดยอิสระในลักษณะที่เรียกว่าทางคนทางทำ แต่วางแผนงานหรือโครงการหนึ่ง ๆ อาจจะต้องให้ประสานสอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการอื่นด้วย ดังนั้น หน่วยงานที่ระบุว่า จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการใด จึงจำเป็นต้องศึกษาแผนงานหรือโครงการเหล่านั้นให้เข้าใจและหาทางที่จะตกลงร่วมกันในการประสานงาน เพื่อให้แผนมีเอกภาพในการปฏิบัติด้วยวิธีการที่เห็นว่าดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเองหรือหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของงานเป็นหลัก

ให้สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์ประสานแผนและโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับนี้

ฉ. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน

กรุงเทพมหานครจะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนนี้เป็นระยะ ๆ โดยให้หน่วยงานแต่ละหน่วยเป็นผู้หน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนหรือโครงการในความรับผิดชอบของตน และให้สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานกลางในการติดตามและประเมินผล แล้วย่างานใหญ่กรุงเทพมหานครทราบเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมแผนหรือโครงการ ในกรณีจำเป็น โดยให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือโดยใกล้ชิด

จากการพิจารณาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครจะเห็นได้ว่าทั้งรัฐบาลและ

๑ เรื่องเดียวกัน, ตารางที่ ๑ - ตารางที่ ๕ หน้า ๕๖ - ๗๘.

๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๐.

กรุงเทพมหานครเองได้ตระหนักในปัญหาต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครประสบอยู่ เช่น ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม ปัญหาการจราจร ปัญหาผังเมือง ปัญหาสาธารณสุขโลกและสาธารณสุขภายใน ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งหากกรุงเทพมหานครและรัฐบาลสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะเป็นการแก้ไขปัญหาคานต่าง ๆ ทั้งหมดของกรุงเทพมหานครให้ผ่อนคลายลง และหมดสิ้นไปในที่สุดได้

แต่จากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้ปรากฏข้อมูล ดังนี้

- ๑. โครงการทั้งหมดที่กำหนดไว้ในแผน จำนวน ๑๑๒ โครงการ
- ๒. โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒ โครงการ
- ๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘๗ โครงการ
- ๔. โครงการที่ยังมิได้มีการดำเนินการ ๑๓ โครงการ

ข้อมูลดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครในปัจจุบันยังขาดการปฏิบัติตามแผนเป็นอย่างมาก เนื่องจากกรุงเทพมหานครยังเหลือเวลาในการปฏิบัติตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๐ - พ.ศ. ๒๕๒๔) อีกเพียง ๑ ปี แต่โครงการยังอยู่ระหว่างดำเนินการ และยังมีโครงการอีกมาก และคาดว่าจะไม่สามารถจะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งสาเหตุที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนได้นั้น สืบเนื่องมาจากปัญหาและอุปสรรคหลายประการ เช่น การขาดอัตรากำลัง ขาดงบประมาณ และการเปลี่ยนตัวคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครบ่อยครั้งในระยะเวลาอันสั้น เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดของปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านี้โปรดดูในบทที่ ๖ โดยผู้วิจัยได้พิจารณาวิเคราะห์ไว้โดยละเอียด

๑ บันทึกสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร ที่ กทม.๐๕๐๐/๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๓ เรื่องนโยบายการบริหารในเชิงงบประมาณ ๒๕๒๓ และ ๒๕๒๔ จากผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร.

ตารางที่ 3
 แผนพัฒนาการใช้จ่ายและสาธารณูปโภค

ลำดับที่	แผนงานและโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ					รวม	หมายเหตุ
			2520	2521	2522	2523	2524		
1.	แผนงานควบคุมการใช้จ่าย โครงการกำหนดนโยบายการใช้จ่าย และอาคารจำแนกออกเป็นย่านและบริเวณ ของการประกอบกิจกรรม	กองผังเมือง	-	-	-	-	-		ใช้งบประมาณของกองผังเมือง
2.	โครงการวางข้อกำหนดมาตรฐานและ มาตรการทางผังเมือง เพื่อใช้บังคับผัง เมืองเฉพาะเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพ มหานคร	"	-	-	-	-		"	
3.	โครงการศึกษาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้า พระยา ในเขตกรุงเทพมหานคร	"	0	600,000	-	0	0	600,000	
4.	โครงการศึกษาสำรวจและวางแผนที่ นำคลองในเขตกรุงเทพมหานคร	"	-	1,200,000	860,000	700,000	0	2,760,000	
5.	โครงการจัดทำแผนที่ทำสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	กองผังเมือง และกองสวนฯ	-	0	40,000,000	0	0	40,000,000	
								43,360,000	

ตารางที่ 3/1

ลำดับที่	แผนงานและโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ					รวม	หมายเหตุ
			2520	2521	2522	2523	2524		
	<u>แผนงานจักระ เป็ยชุมชน</u>								
1.	โครงการวิจัยวิ เวดศูนย์กลางชุมชนใน เขตกรุง เทพมหานคร	กองด้ง เมือง	-	1,200,000	-	-	-	1,200,000	
2.	โครงการปรับปรุงพื้นฟูบริ เวดท่าพระจันทร์	"	-	30,500,000	89,140,000	50,360,000	30,800,000	200,800,000	
3.	โครงการวางด้งปรับปรุงพื้นฟูบริ เวด ตลาดกยอกวางสำก	"	160,000	-	-	-	-	160,000	
4.	โครงการวางด้งปรับปรุงที่ด้งและบริ เวด ตลาดใน เขตกรุง เทพมหานคร	"	-	1,260,000	-	-	-	1,260,000	
5.	โครงการกำหนดที่น้และวางแนวทาง ปรับปรุงแห่ง เลื่อมโทรมในเขต กรุง เทพ มหานคร	"							
	<u>แผนงานพัฒนาระบบจราจร</u>								
1.	โครงการ เชื่อมถนน ครถก และชอยเพื่อ แก้ปัญหารถจร	"	-	105,564,500	240,414,000	-	-	345,978,500	ใช้งบประมาณของกองด้ง เมือง
								203,420,000	

ตารางที่ 3/2

ลำดับที่	แผนงานและโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ					รวม	หมายเหตุ
			2520	2521	2522	2523	2524		
2.	โครงการถนนเชื่อมบางกะปิ - บางนา	ทองมั่ง เมือง	100,000,000	60,000,000	50,000,000	60,000,000	30,000,000	300,000,000	
3.	โครงการจัดหาสถานที่จอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร	"	-	1,200,000	-	-	-	1,200,000	
4.	โครงการถนนอรุณอมรินทร์	สำนักงานโยธา	-	24,000,000	26,000,000	11,000,000	-	61,000,000	
5.	โครงการศึกษาคัดถนนจักรพงษ์	"	-	5,000,000	10,000,000	15,200,000	5,200,000	30,200,000	
6.	โครงการถนนเยียบคลองสามเสนฝั่งเหนือ	"	-	61,290,000	22,600,000	-	-	83,890,000	
7.	โครงการศึกษาคัดถนนจากบริเวณท่าเรือออกถนนพระรามที่ 4 ใต้อยุธาภิบาลน้ำโตน	"	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	
8.	โครงการปรับปรุงถนนประชาชื่น	"	-	21,300,000	21,300,000	-	-	42,600,000	
9.	โครงการปรับปรุงถนนเจริญนครตอนปลายและถนนราษฎร์บูรณะ	"	-	36,560,000	40,000,000	45,000,000	18,700,000	140,160,000	
10.	โครงการปรับปรุงถนนยานเงินคำพุดโยธินและขยายถนนพหลโยธิน	"	-	58,000,000	-	-	-	58,000,000	

ตารางที่ 3/3

ลำดับที่	แผนงานและโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ					รวม	หมายเหตุ
			2520	2521	2522	2523	2524		
11.	โครงการปรับปรุงถนน เพชรเกษม	สำนักการโยธา	-	9,180,000	-	-	-	9,180,000	
12.	โครงการถนนรัชดาภิเษก	"	-	292,780,000	295,920,000	178,920,000	-	767,620,000	
	<u>แผนงานพัฒนาระบบขนส่งมวลชน</u>							1,844,828,500	
1.	โครงการก่อสร้างทางพิเศษระบบทาง ด่วนชั้นที่ 1	การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย						3,144,000,000	ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการจากงบประมาณของ
2.	โครงการก่อสร้างทางพิเศษระบบขนส่ง มวลชนชั้นที่ 1	"						4,541,000,000	
	<u>แผนงานพัฒนาระบบขนส่งสินค้าและสถานี ขนถ่ายสินค้า</u>							7,685,000,000	
1.	โครงการสถานีขนส่งสินค้าทางรถยนต์ใน เขตชานเมืองกรุงเทพมหานคร	องค์การรับส่ง สินค้าและพัสดุ ภัณฑ์						530,260,000	มิได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
2.	โครงการจำหน่ายประเภทสินค้าเพื่อค้า- หมักสัตว์ราคาขนส่งและจัดตั้งสถานีขนส่ง สินค้าในส่วนภูมิภาค	กรมการขนส่ง ทางบก						6,444,640	
								536,704,640	

ตารางที่ 3/4

ลำดับที่	แผนงานและโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ					รวม	หมายเหตุ
			2520	2521	2522	2523	2524		
1.	<u>แผนงานพัฒนาระบบแก๊ส</u> โครงการระบบจ่ายแก๊สทางท่อใน กรุงเทพมหานคร	สำนักงานปลัด งานแห่งชาติ							มิได้ใช้งบประมาณในการคำ เนินการจากงบประมาณของ กรุงเทพมหานคร
2.	<u>แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำฝน น้ำเสีย- โครงและการป้องกันน้ำท่วม</u> โครงการป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ	สำนักการระ บายน้ำ					903,000,000		

ตารางที่ 4
แผนพัฒนาการดำเนินงาน

ลำดับที่	แผนงานและ โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ					รวม	หน่วย เทคโนโลยี
			2520	2521	2522	2523	2524		
	<u>แผนงานควบคุมคุณภาพ เป็นเลิศและ เสี่ยง รวม</u>								
1.	โครงการควบคุมอากาศ เป็นพิษในเขต กรุงเทพมหานคร	สนอ.	-	6,000,000	6,750,000	6,000,000	6,000,000	28,750,000	
2.	โครงการควบคุมเสียงรบกวนในเขตกรุงเทพมหานคร	สนอ.	-	2,250,000	1,950,000	1,900,000	1,700,000	7,800,000	
								36,550,000	
	<u>แผนงานป้องกันและกำจัดน้ำเสีย</u>								
1.	โครงการปรับปรุงคลองปฏิบัติการ	กองวิชาการ สรรพ นิยาม สสร.	-	430,600	672,600	550,600	550,600	2,204,400	
	<u>แผนงานเก็บขยะมูลฝอย</u>								
1.	โครงการปรับปรุงการ เก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตกรุงเทพมหานคร	สชค.	-	49,832,600	18,070,900	24,748,100	28,845,100	121,496,600	

ตารางที่ 4/1

ลำดับที่	แผนงานและโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ					รวม	รวมเขต
			2520	2521	2522	2523	2524		
2.	โครงการศึกษาวิจัยระบบการ เก็บขยะ มูลฝอยที่เหมาะสมในเขตกรุงเทพมหานคร	สนบ., สนร.	-	-	1,400,000	-	-	1,400,000	
1.	<u>แผนงานปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม</u> โครงการศึกษาสำรวจและวางแผนเกี่ยวกับ กิจการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมในเขต กรุงเทพมหานคร	กมย.	-	347,820	-	-	-	347,820	
2.	โครงการปรับปรุงยกระดับแหล่งเสื่อม โทรมในเขตกรุงเทพมหานคร	กสท. สนค. เขต	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	60,000,000	
	<u>แผนงานอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์</u> <u>และการรักษาความสะอาดและ</u> <u>ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง</u>							60,347,820	
1.	โครงการบูรณะปรับปรุงป้อมพระสุเมรุ และปรับปรุงบริเวณโดยรอบ	กมย., กวส., กมย.	-	3,030,000	7,000,000	6,100,000	50,000	16,180,000	

ตารางที่ 4/2

ลำดับที่	แผนงานและโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ					รวม	หมายเหตุ
			2520	2521	2522	2523	2524		
2.	โครงการบูรณะปรับปรุงป้อมมหากาฬและ บริเวณโดยรอบ	กชน., กวส.	-	5,030,000	16,500,000	15,970,000	6,200,000	43,700,000	
3.	โครงการบูรณะกำแพงเมือง (ตรงข้าม วัดธรรมนิเวศน์วิหาร)	กชน.	-	600,000	-	-	-	600,000	
4.	โครงการปรับปรุงที่วางสาธารณะวิมล เมือง (คลองหลอด)	กชน., กสน.	-	1,330,000	50,000	100,000	100,000	1,580,000	
5.	โครงการปรับปรุงบริเวณสนามหญ้า	"	-	2,430,000	50,000	100,000	100,000	2,680,000	
6.	โครงการจัดระเบียบและก่อสร้างอุปกณ์ สาธารณะวิมลถนน	"	-	700,000	724,250	520,300	501,975	2,446,525	
7.	โครงการปรับปรุงเกาะรัตนโกสินทร์							67,186,525	

ตารางที่ 5

แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

ลำดับที่	แผนงานและ โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ					รวม	หน่วย บาท
			2520	2521	2522	2523	2524		
	<u>แผนงานพัฒนาการศึกษา</u>								
1.	โครงการงานดำเนินกิจกรรมศึกษา	กองโรงเรียน สพท.	553,669,250	752,287,790	786,873,000	822,916,000	858,959,000	3,774,705,000	
2.	โครงการจัดตั้งศูนย์วิชาการ	กองวิชาการ สนศ.		24,118,500	1,214,000	1,116,000	1,018,000	28,466,500	
3.	โครงการโรงเรียนสงเคราะห์ของ กรุงเทพมหานคร	กองโรงเรียน สนศ.	3,123,400	4,364,000	5,769,700	7,378,200	9,491,700	30,127,000	
4.	โครงการจัดหาอาหารกลางวันในโรงเรียน ประถมศึกษา	กองโรงเรียน หน่วยศึกษา นิเทศก์	50,000	48,000	96,000	144,000	192,000	530,000	

ตารางที่ 5/1

ลำดับที่	แผนงานและโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ					รวม	หน่วย บาท
			2520	2521	2522	2523	2524		
5.	โครงการวิจัยสถิติและการประชาสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาการศึกษา	กองวิชาการ (สนท.)	72,500	318,600	339,600	358,700	382,800	1,472,200	
6.	โครงการพัฒนาการ เด็กเรียนช้า ชั้น ป.1	หน่วยศึกษานิเทศก์ (สนท.)	70,000	80,000	90,000	110,000	110,000	450,000	
7.	โครงการส่งเสริมสมรรถภาพครูประจำ การและเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา	กองวิชาการ (สนท.) กปร.	88,000	101,000	143,000	185,000	227,000	744,000	
8.	โครงการส่งเสริมโรงเรียนปศุสัตว์และ อาชีวศึกษาผู้ใหญ่ของ กทม.	กองโรงเรียน (สนท.)	1,629,060	3,371,550	4,614,040	5,494,130	6,412,220	21,521,000	
9.	โครงการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม และศีลธรรม	กองวิชาการ (สนท.)	15,000	75,500	135,500	195,500	255,500	677,000	
10.	โครงการนิเทศการศึกษา	หน่วยศึกษานิเทศก์ (สนท.)	810,600	1,992,390	2,320,000	3,030,000	3,925,000	4,650,000	

ตารางที่ 5/2

ลำดับที่	แผนงานและ โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ					รวม	หมายเหตุ
			2520	2521	2522	2523	2524		
11.	โครงการประ เณินอาคารฐานโรงเรียน	กองวิชาการ สนท.	17,500	9,000	15,000	21,000	27,000	89,500	
12.	โครงการปรับปรุงการวัดผลการ	กองวิชาการ สนท. เขต	450,000	203,500	216,000	229,000	241,000	1,339,500	
13.	โครงการห้องสมุดโรงเรียน	กองวิชาการ สนท.	227,400	530,000	645,000	760,000	874,000	3,037,400	
14.	โครงการกิจการลูกเสือและอเนกภาษา	กองโรงเรียน	3,820,500	16,413,888	19,750,000	22,200,000	24,950,000	87,134,388	
								9,955,143,500	
	<u>แผนงานพัฒนาการสาธารณสุข</u>								
1.	โครงการสร้างและปรับปรุงขยายศูนย์ บริการสาธารณสุข	สนท.	10,620,000	17,953,000	19,995,000	21,967,000	23,617,000	94,142,000	
2.	โครงการขยายเตียงในโรงพยาบาล	สนท.	44,650,000	64,500,000	70,500,000	73,500,000	64,000,000	317,150,000	

ตารางที่ 5/3

ลำดับที่	แผนงานและ โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ					รวม	หมายเหตุ
			2520	2521	2522	2523	2524		
3.	โครงการหน่วยบริการสาธารณสุข เคลื่อนที่	สนธ.	2,000,000	1,700,000	2,300,000	2,900,000	3,500,000	11,500,000	
4.	โครงการป้องกันและบำบัดการศึกษา เสพติด		1,121,280	1,848,580	2,595,980	3,351,620	4,122,960	13,040,420	
5.	โครงการวางแผนครอบครัว	กองส่งเสริม สุขภาพ สนธ.	3,243,140	3,228,180	3,304,440	3,647,692	3,936,277	17,440,349	
6.	โครงการพัฒนาบริการอนามัยโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร	"	513,000	820,600	1,127,400	1,424,200	1,635,000	5,520,200	
7.	โครงการพัฒนาทันตสาธารณสุข	กองทันตศา- สาธารณสุข สนธ.	1,661,740	271,340	2,383,267	3,066,510	6,023,018	13,405,875	
8.	โครงการโภชนาการ	กองส่งเสริม สาธารณสุข สนธ.	5,527,960	8,964,900	9,938,180	9,969,320	10,021,840	43,422,200	

ตารางที่ 5/4

ลำดับที่	แผนงานและโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ					รวม	หมายเหตุ
			2520	2521	2522	2523	2524		
9.	โครงการสุศึกษา	กองส่งเสริม สาธารณสุข สนอ.	421,360	447,820	515,560	589,950	647,980	2,622,680	
10.	โครงการสุขภาพอาหารและเครื่อง ดื่ม	กองอนามัย สิ่งแวดล้อม สนอ.	219,000	1,296,000	2,572,000	3,516,000	3,771,000	11,374,000	
11.	โครงการอาชีวอนามัย	"	321,600	1,241,160	820,380	1,014,152	1,109,417	4,506,709	
12.	โครงการในภูมิภาคกับโรค	สนอ.	2,664,040	2,649,130	2,983,920	3,158,600	3,142,930	14,598,620	
13.	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ	กองควบคุมโรค ติดต่อ สนอ.	4,340,160	1,663,300	2,186,800	2,813,420	3,368,100	14,371,780	
14.	โครงการควบคุมฝูงชาย	"	1,982,501	3,477,327	5,181,047	4,231,066	4,169,791	19,031,000	

ตารางที่ 5/5

ลำดับที่	แผนงานและโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ					รวม	หมายเหตุ
			2520	2521	2522	2523	2524		
15.	โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	สนอ.	1,965,000	2,430,000	2,870,000	3,215,000	3,510,000	13,990,000	
								596,026,000	
	<u>แผนงานพัฒนาชนบทและสถานที่</u> <u>พักผ่อนหย่อนใจ</u>								
1.	โครงการส่งเสริมกีฬาและก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา	กองสันทนาการ สนอ.	55,478,000	60,978,000	30,651,000	15,400,000	32,456,000	194,963,000	
2.	โครงการสร้างสวนสาธารณะ(จตุจักร)	กองสวน ฯ	90,968,437	18,927,437				109,895,874	
3.	โครงการปรับปรุงและขยายงานดนตรี	กองสันทนาการ สนอ.	1,132,113	1,725,870	3,958,530	3,700,915	4,507,614	45,442,000	
4.	โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม 3 แห่ง		14,489,000	23,160,000	18,980,000	7,500,000	4,450,000	68,579,000	
								418,879,874	

ตารางที่ 5

ลำดับที่	แผนงานและโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ					รวม	หมายเหตุ
			2520	2521	2522	2523	2524		
<u>แผนงานพัฒนาเยาวชน</u>									
1.	โครงการปรับปรุงศูนย์เยาวชนหอการค้า อาคารสถานที่	กองอำนวยการ ส.น.ส.	4,864,800	5,399,480	5,782,680	6,822,680	7,692,960	30,562,600	
2.	โครงการห้องสมุดประชาชน	"	1,857,300	5,193,800	1,229,100	4,489,500	1,185,000	13,954,700	
3.	โครงการพัฒนาบุคลากรและอบรมเพื่อ ประโยชน์ของเยาวชน	"	752,240	1,180,910	1,310,380	1,418,850	1,534,320	6,169,700	
								50,687,000	
<u>แผนงานพัฒนากิจกรรมสังคมสงเคราะห์</u>									
1.	โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพครอบครัว	กองสังคมสง- เคราะห์ ส.น.ส.	711,500	828,000	1,190,750	1,288,950	1,724,927	5,744,122	
2.	โครงการสงเคราะห์เด็กและ เยาวชน ที่มีปัญหา	"	992,250	1,396,075	1,799,930	2,146,725	2,653,500	8,988,480	
								14,732,602	

ตารางที่ 5/7

ลำดับที่	แผนงานและโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ					รวม	หมายเหตุ
			2520	2521	2522	2523	2524		
	<u>แผนงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเกษตรกรรวม</u>								
1.	โครงการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มเกษตรกรตลาดท้องถิ่นและตลาดกลางสินค้าเกษตรกรรวม	กปค. เขต ชั้นนอก 11 เขต	-	2,796,200	3,845,460	7,759,800	1,870,560	16,272,020	
2.	โครงการส่งเสริมการทำนาปรัง	"	8,620,940	5,039,740	5,421,276	5,864,099	6,176,844	25,399,760	
3.	โครงการส่งเสริมการทำสวนผักอาชีพ	กปค. ๖ เขต หนองจอก, ลาด กระบัง, นิมบุรี, บางกะปิ, พระ โขนง, บางเขน	-	357,600	216,720	375,600	382,880	1,332,800	
4.	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับให้แก่เกษตรกร	กปค., เขต 11 เขตชั้น นอก	-	1,791,694	943,551	975,231	1,008,071	4,719,547	

ตารางที่ 5/8

ลำดับที่	แผนงานและโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ					รวม	หมายเหตุ
			2520	2521	2522	2523	2524		
5.	โครงการสาธิตการทำสวนผลไม้อายุสั้น	กปค., เขต 11 เขตอื่น นอก	-	1,006,950	1,247,880	1,618,950	1,589,220	5,463,000	
6.	โครงการป้องกันและกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช	"	-	2,309,200	1,714,320	2,246,600	1,781,040	8,051,160	
7.	โครงการป้องกันและกำจัดหนูในถั่วแดง	"	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	3,000,000	
8.	โครงการส่งเสริมสมรรถภาพเกษตรกร	"	-	2,161,200	1,934,080	2,037,200	2,140,440	8,272,920	
9.	โครงการฝึกอบรมประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร	กองสังคมสง เคราะห์	1,070,400	1,487,900	2,456,800	2,469,300	3,411,200	10,895,600	
	<u>แผนงานพัฒนาส่งเสริมการอุตสาหกรรม</u>							114,529,706	
1.	โครงการจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม พิเศษภายในประเทศ	สำนักงานตลาด	55,460	64,100	72,880	76,525	87,010	355,975	
2.	โครงการจัดตลาดท้องถิ่นสำหรับจำหน่าย อุตสาหกรรม	"	-	330,000	610,000	840,000	1,020,000	2,800,000	
								3,155,975	

ตารางที่ 6

แผนพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	แผนงานและโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ					รวม	หมายเหตุ
			2520	2521	2522	2523	2524		
	<u>แผนงานพัฒนาการบริหารการจัดเก็บ รายได้</u>								
1.	โครงการพัฒนาพนักงานจัดเก็บรายได้	กปร., กรค. และ เขต	100,000	-	-	-	-	100,000	
2.	โครงการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และ ภาษีป้าย	สนย., เขต	-	-	3,100,000	-	-	3,100,000	
3.	โครงการแผนที่ภาษี	สนค.							ใช้งบประมาณประจำปี ของ สนค.

ตารางที่ 6/1

ลำดับที่	แผนงานและโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ					รวม	หมายเหตุ
			2520	2521	2522	2523	2524		
	<u>แผนงานพัฒนาระบบภาษีอากรและค่า ธรรมเนียม</u>								
1.	โครงการยกย่อง ท.ร.บ.กำหนดรายรับ ของกรุงเทพมหานคร	กกค., กนย.3 กกค.	76,000	-	-	-	-	76,000	
2.	โครงการจัดเก็บภาษีจากมูลค่าเพิ่มของ ที่ดิน	กกค., สนย., สนร., กนย.3	130,000	-	-	-	-	130,000	
3.	โครงการจัดเก็บค่าบริการตาม ม.68 ของ ท.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518	กกค., กกค.	53,500	-	-	-	-	53,500	
4.	โครงการหารายได้จากทรัพย์สินต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร	สนค.							ใช้งบประมาณประจำปีของ สนค.

ตารางที่ 6/2

ลำดับที่	แผนงานและโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ					รวม	หมายเหตุ
			2520	2521	2522	2523	2524		
1.	แผนงานจัดหารายได้จากแหล่งอื่น โครงการการหารายได้จากกรจำหน่าย หนังสือ	สนค., สนย. กกค.	91,000	-	-	-	-	91,000	
2.	โครงการการหารายได้จากเงินกู้	"	91,000	-	-	-	-	91,000	
3.	โครงการการขอเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	กจน., กณย. 3	81,000	-	-	-	-	81,000	

ตารางที่ 7

แผนพัฒนาระบบบริหารของกรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	แผนงานและโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ					รวม	หมายเหตุ
			2520	2521	2522	2523	2524		
1.	แผนงานพัฒนาการบริหารงานบุคคล โครงการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ และลูกจ้างทุกระดับ	กปร.	42,000,000	6,400,000	6,400,000	6,400,000	6,400,000	67,600,000	งบประมาณปี 2520 เป็น ค่าก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม ประมาณ 36 ล้านบาท เป็นเงินสะสมของ กทม. มาเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ในการดำเนินงานแต่ละ โครงการย่อย ๆ ก่อน เมื่อได้กำไรแล้วจึงส่งคืน
2.	โครงการส่งเสริมสวัสดิการข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	กกจ.							
1.	แผนงานพัฒนากระบวนการ โครงการพัฒนาโครงสร้างการบริหาร ของกรุงเทพมหานคร	กนย. 3							

ตารางที่ 7/1

ลำดับที่	แผนงานและโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ					รวม	หมายเหตุ
			2520	2521	2522	2523	2524		
2.	โครงการจัดระเบียบและปรับปรุงอาคาร สถานที่ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร <u>แผนงานพัฒนาระบบงบประมาณและการ ใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน</u>	กตบ., กนช. 3	25,000,000	25,000,000	17,000,000	12,000,000	12,000,000	81,000,000	ใช้งบประมาณประจำปีของ กรุงเทพมหานคร " " " "
1.	โครงการปรับปรุงการบริหารพัสดุ	กองทะเบียน สนย.							
2.	โครงการปรับปรุงการบริหารงบประมาณ	กณ., สนค.							
3.	โครงการสำรวจและปรับปรุงทะเบียน ทรัพย์สิน	กองทะเบียน, สนย. เขต							
4.	โครงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการ เบิกจ่ายเงิน	กองระบบ ฯ							

ตารางที่ 7/2

ลำดับที่	แผนงานและโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ					รวม	หมายเหตุ
			2520	2521	2522	2523	2524		
1.	<p>แผนงานพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ</p> <p>โครงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่สามัญและร่างกฎหมายและ ระเบียบข้อบังคับเพื่อความก้าวหน้าของ กรุงเทพมหานคร</p>	กกค.							ใช้งบประมาณประจำปีของ กรุงเทพมหานคร
1.	<p>แผนงานพัฒนาความร่วมมือสัมพันธ์กับประชาชน</p> <p>โครงการส่งเสริมการศึกษาศา อารย- สัมภวิของชุมชน</p> <p>โครงการอาสาพัฒนากรุงเทพมหานคร</p>	<p>กปง., สนส.,</p> <p>สนค., เขต</p> <p>สนค., สนส.,</p> <p>สนย., กปร.,</p> <p>กปท., เขต,</p> <p>กปส.</p>	145,200	145,200	145,200	145,200	145,200	725,000	

ตารางที่ 7/3

ลำดับที่	แผนงานและ โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ					รวม	หมายเหตุ
			2520	2521	2522	2523	2524		
3.	โครงการเผยแพร่ผลงานและการริเริ่ม งานของกรุงเทพมหานครประชาชน	กปส., สนม.							ใช้งบประมาณประจำปี ของกรุงเทพมหานคร